

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ผู้ป่วยใน ๓ ประเทศที่มีการระบาดล่าสุด ประเทศกีนียังมีการระบาดต่อเนื่องพบผู้ป่วยรายใหม่ ๓๐๐ ราย เซียร์ราลีโอนมีผู้สัมผัสโรคต้องติดตามครบ ๒๑ วันมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในไลบีเรีย สถานการณ์ดีขึ้น โดยผู้ป่วยใหม่รายสัปดาห์ลดลง</p> <p>๑.๒ ประเด็นพบการติดเชื้อโรคไวรัสอีโบล่า ในอาสาสมัครนานาชาติจากองค์กรต่างๆที่ลงพื้นที่ในระยะหลัง (เกาหลี อิตาลีและสก็อตแลนด์) สูงกว่าระยะแรก</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศไทย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทั้งหมด ๕ ราย เฉลี่ยเดือนละ ๒-๓ ราย โดยผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมารจาก ๓ ประเทศที่มีการระบาดหนักส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อน หรือมีครอบครัวในไทย ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ๑ ราย เป็นชายชาวยุโรป วิศวกรเหมืองแร่ไปทำงานในไลบีเรีย เป็น case ได้รับการคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรมควบคุมโรคได้รับการประสานงานรับตัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ก่อนย้ายมา admit ที่ รพ.ราชวิถี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ผลลบ ๒ ครั้ง ให้ผลบวกโรคมาลาเรีย ได้รับการฟอกไตก่อนย้ายไป admit รพ.บำรุงราษฎร์ตามความประสงค์ของญาติ</p> <p>๑.๔ ประเด็นการกักกันยาป้องกันโรคมาลาเรีย ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งทำให้ตรวจไม่พบเชื้อในระยะแรกที่มีการติดเชื้อ กตอาการแสดงส่งผลให้วินิจฉัยโรคล่าช้า คำแนะนำที่ถูกต้องคือการกักกันยาต้านโรคมาลาเรีย ไม่มีผลต่อการป้องกันโรคมาลาเรีย</p>	<p>สำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์</p>
๒.	<p>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>๒.๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การดำเนินการห้อง DRA</p> <ul style="list-style-type: none"> -ความพร้อมของห้อง DRA เป้าหมายในระยะที่ ๑ มีความพร้อม ๑๓ แห่งและเป้าหมายในระยะที่ ๒ มีความพร้อม ๔ แห่ง เท่าเดิม -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของบกลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการDRAซึ่งมีอยู่ ๓ ห้อง(ปัจจุบันใช้ได้ ๑ ห้อง) ประธานฯพิจารณาว่าถ้าไม่เร่งด่วน ให้พิจารณาขอใช้งบกลางในรอบที่ ๓ หรือขอใช้งบประมาณในปี ๒๕๕๙ <p>๒.๒ กรมการแพทย์ การดำเนินการอบรมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน</p>	<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>การคัดกรอง เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p> <p>ด้านควบคุมโรค ด้านบก ด้านเรือและด้านอากาศ ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด และเน้นย้ำในผู้ป่วยที่ไปรับบริการตรวจรักษา ในสถานพยาบาล และคลินิกเอกชน</p> <p>๓.๑ กรมการแพทย์ จัดทำคำถามหลัก / แบบการซักประวัติ (Verbal screening) ใช้สัมภาษณ์ผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและคลินิก ประชุมทบทวนการคัดกรองและการซักประวัติผู้มารับบริการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p>	กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
๔	<p>ระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>สรุปการประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นฝ่ายปฏิบัติการ ถ้าประสานงานเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อสั่งการที่ประชุมรับทราบ</p> <p>๔.๑ การขึ้นสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลดำเนินการตามเขตความรับผิดชอบเดิม โดยมีสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก</p> <p>๔.๒ พื้นที่เก็บศพระหว่างรอชันสูตร ให้สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับผิดชอบร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ ทำหน้าที่เก็บรักษาศพระหว่างรอชันสูตร/ครบกำหนดเวลา ฯ</p> <p>๔.๓ การเตรียมพื้นที่ฌาปนกิจศพ กรมอนามัยนำเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป</p>	สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมอนามัย

นางสาวอรุณี เป้าประจักษ์ ผู้สรุปข้อสั่งการ
นางวิไลวรรณ นาเงิน ผู้ตรวจข้อสั่งการ


(นายวชิระ เพ็งจันทร์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๕